

Số: 101/BC-ĐDBQH

Nghệ An, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (Kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương)

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV như sau:

#### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri theo quy định. Ngoài tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với đối tượng cử tri là phụ nữ, cử tri là công nhân lao động, tiếp xúc cử tri nơi làm việc của đại biểu Quốc hội.

Qua tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia các kỳ họp, thường xuyên nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng cử tri để phản ánh tới kỳ họp. Cử tri bày tỏ sự quan tâm đến nội dung của kỳ họp thứ 7 có nhiều dự án Luật có tác động, liên quan trực tiếp đến người dân như Luật Đường bộ, Luật Trật tự giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)... Đặc biệt, trong chương trình kỳ họp sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết với những cơ chế, chính sách thiết thực, mạnh mẽ để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, cử tri kiến nghị các cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thảo luận để đảm bảo các dự án luật sau khi được thông qua sẽ đi vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình với công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, thể hiện nhất quán chủ trương của Đảng ta trong công tác phòng

chống tham nhũng “không có vùng cấm”. Tuy nhiên, cử tri kiến nghị cần rà soát và hoàn thiện các chính sách, pháp luật, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, xây dựng, đất đai và tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc thực thi các quy định của pháp luật để hạn chế sai phạm. Đồng thời, có giải pháp ngăn chặn, quản lý chặt chẽ và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ để định hướng cho Nhân dân hiểu, góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái.

Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến: việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương; việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025; việc bố trí và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; tăng lương hưu cho các đối tượng nghỉ hưu từ năm 1995 trở về trước; công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển nông nghiệp, nông thôn; kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng; đấu tranh, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên môi trường mạng...

Liên quan đến tiếp xúc chuyên đề với cử tri là hội viên phụ nữ và cử tri là công nhân lao động, cử tri tập trung các ý kiến, kiến nghị liên quan đến Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi) như việc rút bảo hiểm xã hội một lần; thời gian đóng và mức lương hưởng bảo hiểm xã hội; tác động của chính sách tiền lương mới trong khu vực công đối với các chính sách bảo hiểm xã hội; quy định về số lần khám thai của lao động nữ; nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội để chăm sóc con từ 7 đến dưới 16 tuổi ốm đau; chế độ thai sản cho lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; tăng thời gian làm nhiệm vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở; tăng quyền chủ động của công đoàn trong bố trí đội ngũ cán bộ công đoàn; kinh phí hoạt động của công đoàn... và các vấn đề về xử lý tình trạng doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo việc làm cho người lao động; hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp; giải pháp để phòng tránh thông tin độc hại và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân mua bán người; vấn đề mất cân bằng giới tính; bảo hiểm y tế đối với học sinh; khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương được Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổng hợp tại báo cáo này và các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi).

## **II. NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI CỤ THỂ**

### **1. Đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội**

**Ý kiến số 01:** Cử tri kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần bổ sung quy định chế độ chi tiêu đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong Nghị quyết này để thực hiện thống nhất chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của cơ quan dân cử.

**Ý kiến số 02:** Cử tri kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong đó quy định bổ sung phòng Dân nguyện và Thông tin trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng, để thực hiện thống nhất giữa các địa phương và góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp việc công tác dân nguyện và thông tin của cơ quan dân cử ở địa phương.

## **2. Đối với Ban Tổ chức Trung ương**

**Ý kiến số 03:** Nghị quyết số 11/NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nêu rõ: "Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp từ 35% đến 40%. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên, nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ". Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều đơn vị chưa đạt tỷ lệ lãnh đạo nữ theo Nghị quyết. Để đảm bảo quyền bình đẳng giới trong chính trị, cử tri là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thành và Quỳnh Lưu kiến nghị việc quy định tỷ lệ cán bộ nữ theo hướng "phải đạt tỷ lệ" thay vì "phấn đấu đạt tỷ lệ" như hiện nay.

**Ý kiến số 04:** Cử tri xã Tăng Thành, huyện Yên Thành kiến nghị không nên giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho các Chi bộ, Đảng bộ để tránh tình trạng một số nơi vì áp lực chỉ tiêu mà bỏ qua chất lượng, nóng vội trong việc kết nạp Đảng viên.

## **3. Đối với Bộ Công an**

**Ý kiến số 05:** Cử tri thành phố Vinh phản ánh hiện nay tình trạng sử dụng bóng cười, thuốc lá điện tử diễn ra khá phổ biến nhưng công tác quản lý còn chưa chặt chẽ, đáng lưu ý là tình trạng sử dụng ma túy thông qua bóng cười, thuốc lá điện tử ở giới trẻ gây nên những hệ quả xấu. Cử tri kiến nghị cần có quy định cấm sử dụng bóng cười, thuốc lá điện tử.

## **4. Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

**Ý kiến số 06:** Cử tri các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Con Cuông, Đô Lương phản ánh ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi đến

hoạt động sản xuất của người dân. Cử tri kiến nghị hỗ trợ kinh phí vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi.

Đồng thời, cử tri kiến nghị sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do dịch bệnh để hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh.

**Ý kiến số 07:** Cử tri kiến nghị áp dụng chính sách lương viên chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng như lương của lực lượng kiểm lâm, đồng thời giảm độ tuổi nghỉ hưu của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng vì công việc này có tính chất nặng nhọc.

### **5. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường**

**Ý kiến số 08:** Cử tri huyện Tương Dương kiến nghị cấp có thẩm quyền không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (vàng) tại khu vực Pu Phen thuộc địa bàn giáp ranh giữa 03 xã: Yên Na, Yên Tĩnh, Yên Hòa, huyện Tương Dương vì cử tri không đồng tình.

### **6. Đối với Bộ Giao thông vận tải**

**Ý kiến số 09:** Cử tri huyện Diễn Châu phản ánh việc thi công duy tu, nâng cấp Quốc lộ 7A qua địa bàn xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu triển khai đã 2 năm nhưng vẫn chưa xong, gây ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân và đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nói trên.

**Ý kiến số 10:** Cử tri xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên kiến nghị xây dựng mương thoát nước dọc hai bên đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Tây để đảm bảo cung ứng nước cho sản xuất nông nghiệp và xây dựng công chui dân sinh để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

**Ý kiến số 11:** Cử tri xã Quang Phong, huyện Quế Phong kiến nghị cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 48D (nhất là đoạn từ Châu Thôn - Tân Xuân qua xã Cẩm Muộn nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đoạn từ cầu treo bản Phả Pạt vào mùa mưa, nước chảy từ vách núi tràn xuống đường nên người dân đi lại rất nguy hiểm).

**Ý kiến số 12:** Cử tri huyện Nam Đàn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công mở rộng Quốc lộ 46, đoạn qua huyện Nam Đàn.

### **7. Đối với Bộ Công thương**

**Ý kiến số 13:** Cử tri huyện Thanh Chương, huyện Con Cuông và huyện Tương Dương tiếp tục kiến nghị giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư Dự án Thủy điện Bản Vẽ. Ngày 04/5/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 3548/UBND-CN gửi Bộ Công thương, theo đó, nội dung danh mục và giá trị đề nghị hỗ trợ đã được thống nhất. Cử tri kiến nghị

Bộ Công thương sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ quan tâm, xem xét bố trí nguồn vốn phù hợp để giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác tái định cư, ổn định cuộc sống của người dân.

**Ý kiến số 14:** Cử tri xã Yên Sơn, huyện Đô Lương kiến nghị có chính sách giảm giá bán điện sinh hoạt cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng như chính sách dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

### **8. Đối với Bộ Xây dựng**

**Ý kiến số 15:** Cử tri các huyện: Con Cuông, Diễn Châu, Quỳnh Châu phản ánh hiện nay còn nhiều đối tượng người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở chưa được hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cử tri kiến nghị sớm ban hành quy định về mức hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương để sớm thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

### **9. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội**

**Ý kiến số 16:** Cử tri xã Diễn Nguyên và xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu; xã Chi Khê, huyện Con Cuông; xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn kiến nghị xem xét, bổ sung quy định cho các đối tượng là thân nhân của thương binh 3/4, 4/4 và bệnh binh hạng 3; cựu quân nhân tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc (bộ đội xuất ngũ); người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng tiền tuất trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

**Ý kiến số 17:** Cử tri xã Yên Sơn, huyện Đô Lương bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng là cựu chiến binh sinh năm 1945 trở về trước đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 2, hạng 3.

**Ý kiến số 18:** Cử tri xã Yên Sơn, huyện Đô Lương phản ánh mức chuẩn trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng là quá thấp, nhất là khi so sánh với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới, người hưởng lương hưu đã được tăng lương hưu. Cử tri kiến nghị nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, để các đối tượng trợ cấp xã hội được nâng mức trợ cấp, đảm bảo cuộc sống.

**Ý kiến số 19:** Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh thực trạng đau lòng khi gần đây xuất hiện một số vụ việc xâm hại tình dục trẻ em khiến trẻ em mang thai. Ngoài các ảnh hưởng về tâm lý, thể chất thì việc các em nuôi con nhỏ trong độ tuổi chưa thành niên gặp rất nhiều khó khăn. Cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục dẫn đến có thai và phải làm mẹ ở độ tuổi vị thành niên.

**Ý kiến số 20:** Cử tri huyện Quỳnh Lưu kiến nghị có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và chính sách vay vốn giải quyết việc làm cho đối tượng phụ nữ yếu thế như phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân... không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời quan tâm tạo việc làm cho lao động sau đào tạo nghề.

**Ý kiến số 21:** Cử tri xã Tăng Thành, huyện Yên Thành kiến nghị bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp người cao tuổi hàng tháng đối với những người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi đã tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc để ghi nhận những đóng góp cũng như động viên, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống cho những đối tượng này.

**Ý kiến số 22:** Cử tri xã Tăng Thành, huyện Yên Thành; xã Chi Khê, huyện Con Cuông; xã Yên Sơn, huyện Đô Lương và xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu kiến nghị điều chỉnh tăng lương hưu cho người đã nghỉ hưu, nhất là những người nghỉ hưu từ năm 2003 trở về trước do lương hưu quá thấp, để đảm bảo công bằng cho đối tượng này khi Nhà nước thực hiện chính sách tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức.

## **10. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo**

**Ý kiến số 23:** Cử tri các huyện miền núi tỉnh Nghệ An kiến nghị bổ sung đối tượng hưởng chính sách dành cho giáo viên mầm non dạy lớp ghép, lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số theo quy định tại điều 9 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non đối với cả giáo viên dạy tại điểm trường chính (hiện tại chỉ hỗ trợ đối với giáo viên dạy tại điểm lẻ) của cơ sở giáo dục mầm non công lập ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vì dù dạy ở điểm trường chính hay điểm lẻ thì đều cùng địa bàn khó khăn như nhau.

## **11. Đối với Bộ Y tế**

**Ý kiến số 24:** Cử tri phản ánh tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, quảng cáo trá hình, triển khai nhiều dịch vụ vượt quá phạm vi cho phép... tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của khách hàng. Cử tri kiến nghị Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ.

**Ý kiến số 25:** Cử tri phản ánh hiện nay, nước ta đang đối mặt với những vấn đề thách thức lớn về dân số như Việt Nam đang là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, tình trạng mất cân đối giới tính khi sinh gia tăng. Cử tri kiến nghị sớm sửa đổi chính sách dân số để giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay.

## **12. Đối với Bộ Tư pháp**

**Ý kiến số 26:** Cử tri kiến nghị tăng cường kiểm tra, rà soát các Bộ, ngành trong việc thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để đảm bảo việc hợp nhất nhanh chóng, đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri tỉnh Nghệ An trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTWQH (để b/c);
- Trưởng Đoàn ĐBQH (để b/c);
- Các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ VN tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ VN các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP, PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng DN-TT, Phòng CTQH;
- Lưu: VT, DNTT (Thu).

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI**  
**KT. TRƯỞNG ĐOÀN**  
**PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



**Thái Thị An Chung**

